



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
จ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน อำเภอท่ามะกา จังหวัดศรีสะเกษ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่
๔ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครฯ แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สรรหาและ
เลือกสรรดังกล่าว ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และในการตรวจสอบผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ตามเอกสารข้อเท็จจริง ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น
พนักงานจ้าง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับ
สมัครฯ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ จะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้สิทธิเข้ารับการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศ ก.อบต.ศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วน
ตำบลเขิน ได้ทำการตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัด สำนักปลัด อบต.เขิน

ลำดับที่	เลขประจำตัว ผู้สมัครคัดเลือก	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑.	๐๐๑	นายเลิศณรงค์ โพธิราช	วุฒิ ม.๓

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง **ผู้ดูแลเด็ก** กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	เลขประจำตัว ผู้สมัครคัดเลือก	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
-	-	-	ไม่มีผู้สมัคร

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) รายละเอียดวิชาที่สอบตามประกาศองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขิน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ผวนก ค.

ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

เกณฑ์การตัดสิน

การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. แต่งกายสุภาพ
๒. ต้องนำบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สอบไปในวันที่สอบเพื่อแสดงตน
๓. หากผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบภายหลังจากเริ่มเวลาสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิในการสอบครั้งนี้
๔. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศแล้ว

ดังนั้น หากในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือให้ข้อมูลใดๆ อันเป็นเท็จ และผู้สมัครรายนั้นได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว องค์กรบริหารส่วนตำบลเขิน จะถือว่าการได้รับการเลือกสรรฯ หรือได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นโมฆะ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมพงษ์ จันทรเพ็ชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน